

“พีพีทีวี” ดึงคนข่าวไฟแรง “ปวัน” เสริมทัพ “โซว์ข่าว เช้านี้” ก้าวใหม่ครั้งสำคัญ สู่อการพัฒนาศักยภาพสาย อาชีพข่าว

“การย้ายบ้านก็เหมือนการเปิดเทอมเข้าโรงเรียนใหม่ ต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของที่นั่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไป ถือเป็นความท้าทายใหม่ๆ ที่พาให้เราก้าวออกจาก comfort zone เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เราเกิดการพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น หรือพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้อย่างดีทีเดียว”

ก้าวเข้าสู่บ้านหลังใหม่ ของผู้ประกาศหนุ่มหน้าดี คนข่าวยุคใหม่ไฟแรง “ปิก-ปวัน สิริอิสสระนันท์” ที่เริ่มมาประจำการในรายการ “โซว์ข่าวเช้านี้” ออกอากาศทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 นั่งแท่นร่วมวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นข่าว ประทับคู่ผู้ประกาศรุ่นพี่มากความสามารถ “แดนนี่-พิชาพัฒน์” และผู้ประกาศข่าวสาวสวยอินเตอร์ “นุ๋มนิม-ตรีชฎา” ซึ่งจะมาปลุกผู้ชมให้ตื่นตัวยามเช้า ด้วยข่าวสารครบทุกประเด็นที่เกิดขึ้น ด้วยรูปแบบข่าวที่เข้มข้น ที่จะทำให้ผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารที่กำลังเป็นกระแส พร้อมเสิร์ฟให้ผู้ชมทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 05.30 – 08.00 น.

นับเป็นการก้าวสู่สนามข่าวอีกครั้ง ตลอดเส้นทางการทำงานสายงานข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพมากกว่า 6 ปี ถือว่า “ปวัน สิริอิสสระนันท์” โลดแล่นในเส้นทางที่ไม่ธรรมดา ด้วยดีกรีนักเรียนนอก จบการศึกษามาจากประเทศอังกฤษ ผ่านเส้นทางการเป็นสจ๊วตสายการบินดัง จนมาถึงการเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ

หนุ่มปวัน เปิดเผยว่า “เริ่มต้นเส้นทางสายข่าวกับการเป็นผู้ประกาศข่าวสายเศรษฐกิจและการลงทุน และเป็นสจ๊วตในเวลาเดียวกัน เพราะชอบทำอะไรหลายๆ อย่าง เพื่อค้นหาตัวเอง ชอบเปิดโลก เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ สุดท้ายค้นพบคำตอบว่ามีความสุขกับการอ่านข่าวมากกว่าพร้อมกับจังหวะที่ได้รับโอกาส เลย์ผันตัวเองมาเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเต็มตัว” นอกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวสายเศรษฐกิจแล้ว ยังมีความสามารถในด้านการอ่านข่าวต่างประเทศอีกด้วย ก่อนที่จะตัดสินใจพัฒนาตัวเองสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเต็มตัวจนเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปัจจุบัน

หนุ่มปวัน เผยความรู้สึกของการมาทำงานครั้งนี้ต่ออีกว่า “ส่วนตัวคิดว่าผมพยายามนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ให้ครบถ้วน เห็นมุมมองหลายๆ ด้าน อย่างเข้าใจง่าย ภายในเวลาจำกัด อยากรจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีทั้งหมดมาเติมเต็มงานข่าวให้น่าสนใจ ตอบโจทย์ผู้ชมมากขึ้น เชื่อว่าเวลาของทุกท่านมีค่า รับรองว่าดูแล้วไม่ตกข่าวแน่นอน หวังว่าผู้ชมรายการโซว์ข่าวเช้านี้จะคอยติดตามและสนับสนุนกันต่อไป และเมื่อได้โอกาสครั้งใหม่แล้ว เวลาเหลือเท่าไรเราเองคงไม่ทราบ จงทำในสิ่งที่เราชอบ ที่เราอยากทำ ถ้าเรารักที่จะทำ และมีความสุขกับมัน เลือกในสิ่งที่ถนัด

และเหมาะกับตัวเราแล้ว ผมก็เชื่อว่าผลงานมันจะต้องออกมาดีอย่างแน่นอนครับ สุดท้ายฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมในรายการโชว์ข่าวเช้านี้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-08.00 น. ทางพีพีทีวีด้วยนะครับ”

พลาดไม่ได้กับลีลาการอ่านข่าวที่เข้มข้นขึ้นของ “ปวัน สิริอิสสระนันท์” ในรายการ “โชว์ข่าวเช้านี้” ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.30 – 08.00 น. ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36